
Aðalfundur Foreldrafélags Gerðaskóla 16. október 2018 

Fundur settur klukkan 18:00 

Mættir voru: Þórunn Katla, Íris Anna, Herborg, Kalla, Ásta Guðný, Rebekka, 

Bogga, Jón Ragnar, Hannes, Marta, Hildur S, Erla J, Eva Björk, Guðjón Árni, Fanney 

 

• Herborg setur fundinn, fer yfir hvað foreldrafélagið hefur gert síðastliðin 

ár. Jólaföndur, fyrirlestrar, Vinaliðaverkefni.  

• Farið yfir fjárhagsstöðu foreldrafélagsins.  

• Kosning nýrrar stjórnar. Formaður: Jón Ragnar Ástþórsson, Gjaldkeri: 

Kristjana Vilborg Þorvaldsdóttir, Ritari: Hannes Tryggvason, 

meðstjórnendur: Marta Zarska, Jóhanna Pálsdóttir, Erla Jóhannsdóttir 

• Hugmyndir: Leikhúsferð, fundur með bekkjarfulltrúum, endurbæta 

upplýsingaflæði og skilgreina hlutverk foreldrafélagsins. Fyrirlestur um 

tölvufíkn, fyrirlestur frá Siggu Dögg og fá hana til að fara neðar í eldri. 

• Ný stjórn þakkar fráfarandi stjórn fyrir gott starfs og hlakkar til komandi 

starfsárs. 

Fundi slitið klukkan 19:00 

 


